
บอร์ดสมศ.สั่งยกเครื่องระบบประเมิน
นำเสนอเมื่อ : 17 ก.พ. 2558

บอร์ดบริหาร สมศ. สั่งรื้อระบบประเมิน หลังใช้มา 15 ปีแล้ว �ชาญณรงค์� ย้ำการปรับไม่ใช่เพราะเสียงต่อต้าน
แต่เป็นเพราะต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เผยขณะนี้ยังรอรัฐบาลเคาะการประเมินรอบสี่

วันนี้(16 ก.พ.)ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการดำเนินงานของ สมศ.
โดยหลายคนเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ควรมีการยกเครื่อง และปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกกันใหม่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญต้องไม่ก่อให้เกิดภาระกับสถานศึกษามากเกินไป ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้
สมศ. ไปพิจารณาหาแนวทางที่จะพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ อย่างไรก็ตาม สมศ.ทำงานอยู่ภายใต้
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว จึงเป็นโอกาสดีที่จะมีการรื้อระบบประเมินครั้งใหญ่
โดยคงต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่า หากปรับเรื่องนี้จะส่งผลกระทบกับเรื่องใด และต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือไม่

 “แม้เราจะเป็นหน่วยงานประเมิน แต่เราต้องประเมินตัวเราเองด้วย
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องไม่ตกกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียนด้วย
อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการจะยกเครื่องระบบประเมินครั้งนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียงสะท้อน
หรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานาที่หลายฝ่ายต้องการให้ยุบ สมศ.
เพราะผมมองว่าเสียงสะท้อนเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา ที่ผ่านมามีการสะท้อนมาอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งเข้าใจดีว่าหน่วยรับประเมิน ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์หน่วยประเมินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว”ผอ.สมศ. กล่าวและว่า
สำหรับความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) นั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล จึงยังไม่มั่นใจว่าการประเมินฯรอบสี่จะเดินหน้าต่อไปหรือไม่
และจะเป็นการประเมินแบบทุกสถานศึกษา หรือ แบบสุ่ม

 

ที่มา เดลินิวส์ วันจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2558
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